

เลขาธิการ CHES ชี้ ก.พ.อ. ชง ครม.ขึ้นเงินเดือน8% อ.มหาลัย ไม่ครบกลุ่ม

นำเสนอเมื่อ : 29 ต.ค. 2558

เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา หรือ CHES เผย ตามที่ประชุม ก.พ.อ. ไฟเขียวเสนอ ครม.ปรับเพิ่มเงินเดือน 8% อาจารย์มหา'ลัย ยอนหลังตั้งแต่ 1 ต.ค.57 ชิงบฯ 740 ล้านบาท นั้น อาจเหลื่อมล้ำไม่ทั่วถึง

จากมติ ที่ประชุม คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในวันที่ 28 ต.ค.ซึ่งมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือน 8% ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ซึ่งจะชิงบประมาณรวม 740 ล้านบาท โดยจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป นั้น ทาง รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวประเด็นนี้ว่า อาจไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และมีความเหลื่อมล้ำ!

รศ. ดร. วีรชัย กล่าวต่อว่า มติ ก.พ.อ. ดังกล่าวไม่ครอบคลุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ซึ่งขณะนี้ทาง CHES รับทราบว่า อาจมีการลารายชื่อประท้วงมติดังกล่าว และที่สำคัญ ที่ประชุมลี้มพิจารณามติ ครม. เก่าที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรกลุ่มอื่นๆคือ มติ ครม. ปี พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สุดในระบบอุดมศึกษา ระบุชัดเจนว่า เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดินจะมีอัตรา 1.7 เท่าของฐานเงินเดือนปัจจุบันของเงินเดือนข้าราชการ ดังนั้น การจะชง ครม. เพื่อขึ้นเงินเดือนใดๆของข้าราชการ ควรทำครั้งเดียวพร้อมกันเสียคือ บวกเพิ่มในสวนบุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อไม่ให้เสียเวลาพิจารณาหลายรอบ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

รศ. ดร. วีรชัย กล่าวต่ออีกว่า ท่านรัฐมนตรีอาจเพิ่งเข้ามาใหม่ และยังไม่ทราบข้อเท็จจริงหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน ถูกเบียดและไม่ได้รับการปรับเงินเดือนจากสำนักงบประมาณที่ไม่ยอมโอนเงินงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อปรับฐานเงินเดือนจากมติการขึ้นเงินเดือนในปีใดๆ มากกว่าถึง 3 ครั้ง คือ เงินตกเบิกการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยยอนหลังสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อน 1 ม.ค. 2556 และ 1 ม.ค. 2557 รวมถึงการปรับฐานเงินเดือนเพิ่ม 4% ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2558 โดยที่มหาวิทยาลัยกว่า 70 แห่งยังไม่ยอมจ่ายเงินเดือนตามมติดังกล่าวสักแห่ง

รศ. ดร. วีรชัย กล่าวอีกว่า "อยากให้ท่านรัฐมนตรีพิจารณาเสาะหาเรื่องเก่าให้กับบุคลากรทุกหมู่เหล่า พร้อมกับทำเรื่องใหม่ให้เท่าเทียมเป็นธรรม ทั้งนี้ ทาง CHES ยินดีเข้าพบเพื่อให้อาจารย์ชี้แจงหากทางรัฐมนตรียินดี"

ที่มาภาพ : FB : <https://www.facebook.com/phutdhawong>

ที่มาข่าวจาก [VOICE TV](#) วันที่ 28 ตุลาคม 2558